

**โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก**  
**ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายเม้ม**  
**ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

**หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม ๑๖,๖๓๕ ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๑,๐๔๕ ราย อัตราป่วย ๒๕.๑๘ ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ๒.๒ เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต ๒๐ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๒ การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ ๓๒.๓๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคใต้(๓๑.๗๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๑.๐๔) และภาคเหนือ (๑๔.๗๔) ตามลำดับ

อำเภอปะเหลียน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๒.๖๖ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พื้นที่หมู่ ๑ หมู่ ๘ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายเม้ม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๙.๑๗ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยตาย พบในพื้นที่หมู่ ๑ บ้านหนองยายเม้ม เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งพอดี และวงจรชีวิตของยุงชอบออกหากินเวลากลางวัน จึงสันนิษฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรคจะเกิดขึ้นได้ทั้ง ชุมชน และโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ชุมชน โรงเรียน องค์กรบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคลครอบครัวชุมชนให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก